



ฉบับที่ 12/2563

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเล็กน้อยตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่หดตัวน้อยลง และการใช้จ่ายภาคบริการที่ขยายตัวซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากรายจ่ายลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ขยายตัวสูง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวชะลอลง ตามผลผลิตมันสำปะหลังที่ลดลงจากปัญหาโรคใบด่าง สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่ขยายตัว ขณะที่การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวสูงใกล้เคียงเดือนก่อน สะท้อนภาวะการลงทุนโดยรวมที่ยังเปราะบาง อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้น จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาหดตัวสูง ตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง และการผลิตน้ำตาลทรายที่ยังหดตัวสูงจากภัยแล้ง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง จากหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และหมวดอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงาน ภาพรวมยังเปราะบาง โดยอัตราการว่างงานทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ลดลง **สำหรับภาคการเงิน** เดือนกรกฎาคม 2563 เงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้างขยายตัวสูงขึ้น โดยเงินฝากขยายตัวสูงขึ้นตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อขยายตัวสูงขึ้นตามการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่หดตัวน้อยลง ตามยอดขายรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ เนื่องจากการเลื่อนการบริโภคในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง และการใช้จ่ายภาคบริการที่ขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังหดตัว แสดงถึงกำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ **ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวน้อยลง ตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนที่หดตัวน้อยลงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สอดคล้องกับรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่หดตัวน้อยลง สำหรับอัตราการเข้าพักแรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 39.2

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง จากรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง ขณะที่รายจ่ายประจำกลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากหมวดรายจ่ายอื่นของกรมการปกครอง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง โดยผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอลงจากมันสำปะหลังที่หดตัวเนื่องจากปัญหาโรคใบด่าง และผลผลิตไก่เนื้อชะลอลงตามการส่งออก สำหรับด้านราคาสินค้าเกษตรกลับมาหดตัวเล็กน้อย จากราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่หดตัวตามภาวะการแข่งขันในตลาดโลก

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลง ตามพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวสูงใกล้เคียงเดือนก่อน สะท้อนภาวะการลงทุนโดยรวมที่ยังเปราะบาง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น จากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาหดตัวสูงตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับการผลิตน้ำตาลทรายยังหดตัวสูงจากผลของภัยแล้ง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง จากการนำเข้าเป็นสำคัญ ในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ ตามการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่มีราคาจูงใจจากจีนตอนใต้ และทองคำจาก สปป.ลาว ที่เปลี่ยนเส้นทางขนส่งจากทางอากาศเป็นทางบก ขณะที่การส่งออกยังคงหดตัวในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรถยนต์ที่ส่งไป สปป.ลาว ตามความต้องการที่ลดลง และการส่งผลไม้ไปเวียดนามที่หดตัวสูง เนื่องจากมีการส่งออกไปจีนโดยตรงมากขึ้นจากเดิมที่ส่งผ่านเวียดนาม รวมถึงข้อจำกัดด้านการขนส่งจากผลของมาตรการสกัดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกที่สองของรัฐบาลเวียดนาม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง จากหมวดพลังงานที่หดตัวน้อยลง ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และหมวดอาหารสดที่เพิ่มขึ้นตามราคาเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ รวมทั้งผักสดและผลไม้ ด้านตลาดแรงงาน ภาพรวมยังเปราะบาง โดยอัตราการว่างงานทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน และผู้มีงานทำส่วนใหญ่มีชั่วโมงการทำงานที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังซื้อในระยะต่อไป

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกรกฎาคม 2563 ขยายตัวสูงขึ้น โดยเงินฝากขยายตัวสูงขึ้นตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ขณะที่สินเชื่อขยายตัวสูงขึ้นตามการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ยังคงทรงตัวในระดับต่ำ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th